

ภาคผนวก ก

รายการคำสำคัญ(Keyword)

---

---

<b>วิถีชีวิต</b>	หมายถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนเลี้ยงสุนัขบางแก้ว และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งสะท้อนผ่านประวัติความเป็นมาในการเลี้ยงสุนัขบางแก้วของคนเลี้ยง วิธีการเลี้ยงและความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว เศรษฐฐานะของคนเลี้ยงซึ่งประเมินจากรายได้และรายจ่าย อันเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ตลอดจนผลกระทบจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้วที่มีต่อการดำเนินชีวิตของคนเลี้ยงและคนรอบข้าง ซึ่งมีความแตกต่างกันตามสถานภาพส่วนตัวในแต่ละกรณีศึกษา
<b>คนเลี้ยง</b>	หมายถึงบุคคลที่มีสถานภาพดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เจ้าของสุนัขบางแก้ว</li> <li>2.ผู้เลี้ยงสุนัขบางแก้ว</li> <li>3.เจ้าของโครงการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียน</li> </ol> <p>ซึ่งคนเลี้ยงอาจจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งเพียงสถานภาพเดียว และ/หรือมีสถานภาพที่มากกว่าหนึ่งสถานภาพในขณะเดียวกันก็ได้ เช่น มีสถานภาพเป็นเจ้าของสุนัขบางแก้วและมีสถานภาพเป็นผู้เลี้ยงสุนัขบางแก้วในขณะเดียวกัน เป็นต้น</p>
<b>เจ้าของสุนัข</b>	หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ครอบครองสุนัขบางแก้ว มีสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุนัขบางแก้วในทุกเรื่อง
<b>ผู้เลี้ยงสุนัข</b>	หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุนัขบางแก้ว ได้แก่ การให้อาหาร การจัดที่อยู่อาศัยให้สุนัข การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพทั่วไป และการป้องกันโรค ตลอดจนการฝึกสุนัขบางแก้ว(ถ้ามี) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าของสุนัขมอบหมาย
<b>เจ้าของโครงการ</b>	หมายถึงบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่ม และ/หรือมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบดำเนินการโครงการเลี้ยงสุนัขบางแก้วในโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา
<b>จุดเริ่มต้นการเลี้ยง</b>	หมายถึงจุดเวลาที่คนเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้เป็นเจ้าของสุนัขบางแก้วครั้งแรก หรือได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุนัขบางแก้ว ได้แก่ การให้อาหาร การจัดที่อยู่อาศัยให้สุนัข การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพทั่วไปและการป้องกันโรค ตลอดจนการฝึกสุนัขบางแก้ว(ถ้ามี) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**วิธีการได้เป็นเจ้าของ** หมายถึงลักษณะของการได้สุนัขบางแก้วมาครอบครอง ซึ่งมี 3 ลักษณะ คือ 1) การซื้อโดยตรง 2) การแลกเปลี่ยน และ 3) การให้จากผู้อื่นโดยมิได้ คาดหวังสิ่งตอบแทน

**แรงจูงใจในการเลี้ยง** หมายถึงปัจจัยที่เป็นมูลเหตุให้เริ่มต้นการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว เช่น การชื่นชอบในลักษณะของสุนัขบางแก้ว ความนิยมในกลุ่มของคนที่อยู่ร่วมกันในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว การมองเห็นประโยชน์ในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว เป็นต้น

**การเลี้ยงสุนัข** หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สุนัขบางแก้วมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ หลายประการเช่นการให้อาหาร การจัดที่อยู่อาศัยให้สุนัข การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพทั่วไปและการป้องกันโรค ตลอดจนการฝึกสุนัขบางแก้ว(ถ้ามี) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**การให้อาหาร** หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมในการจัดเตรียมและให้อาหารแก่สุนัขบางแก้ว ตามเวลาที่กำหนด(เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีศึกษา)ในแต่ละวัน

**การจัดที่อยู่อาศัย** หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมในการจัดสถานที่ จัดเตรียม/จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสุนัขบางแก้ว เช่น กรง/บ้านสุนัข ผ้าปูนอน กถ่องหรือลังกระดาษ มุ้ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**การดูแลสุขภาพทั่วไป** หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของสุนัขบางแก้วให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้แก่ การอาบน้ำ การแปรงขน การดูแลเล็บ การทำความสะอาดฟัน การกำจัดเห็บ หมัดสุนัข และอื่นๆ เป็นต้น

**การป้องกันและรักษาโรค** หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรคของสุนัขบางแก้ว ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การถ่ายพยาธิ หรือการพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อรักษา เมื่อสุนัขป่วย หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกาย

การฝึก	หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสอนและให้สุนัขบางแก้วได้เรียนรู้ในปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของ เช่นการฝึกให้นั่ง ให้ยืนนิ่งๆ ให้หมอบ ฝึกให้รู้จักถ่ายปัสสาวะ อุจจาระที่สถานที่ที่เตรียมให้ การปฏิบัติเมื่อพบคนแปลกหน้า ตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนด
ความผูกพัน	หมายถึงความรู้สึกของคนเลี้ยงที่มีต่อสุนัขบางแก้ว อันเกิดจากความรัก ความเอ็นดู ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก หรือปฏิบัติต่อสุนัขบางแก้ว เช่น การสัมผัสอย่างอ่อนโยน การพูดคุยกับสุนัข การกอด การอุ้ม การพาสุนัขไปตามสถานที่ต่างๆ ด้วย การซื้อสิ่งของอุปกรณ์สำหรับสุนัขมาฝาก ตลอดจนการนึกถึงและห่วงใยสุนัขบางแก้วที่ตนเองเลี้ยงไว้
รายได้	หมายถึงจำนวนเงิน หรือค่าตอบแทนอื่นใดก็ตาม ทั้งที่เป็นไปในรูปของตัวเงินและสิ่งของซึ่งสามารถประเมินกลับมาเป็นมูลค่าได้ ที่ได้มาจากการซื้อ-ขาย/ แลกเปลี่ยนสุนัขบางแก้ว
รายจ่าย	หมายถึงจำนวนเงินหรือทรัพยากรอื่นๆที่ใช้ไปในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดหาที่อยู่อาศัย ค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับสุนัข ค่ารักษาสุขภาพ ค่ายา/วัคซีนเพื่อรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนค่าจ้างต่างๆที่ใช้ไปในการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว เป็นต้น
ผลจากการเลี้ยง	หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ซึ่งเป็นไปได้ในสองทิศทาง คือ ผลทางบวกและผลทางลบ
ผลทางบวก	หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านดีอันเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ทั้งในลักษณะที่เป็นผลทางรูปธรรมและทางนามธรรม โดยในส่วนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ รายได้ ค่าตอบแทน การมีสมาชิกกลุ่มเพื่อนฝูงที่รักและเลี้ยงสุนัขบางแก้วเพิ่มมากขึ้น และในส่วนที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้สึกเพลิดเพลิน คลายเครียด ไม่เสียบเหงา ช่วยเตือนภัย สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจอ่อนโยน เมตตาสัตว์ เป็นต้น

- ผลทางลบ** หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว ทั้งในลักษณะที่เป็นผลทางรูปธรรมและทางนามธรรม โดยในส่วนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ใช้การไม่ได้ การกัดคนหรือสัตว์อื่น และในส่วนที่เป็นนามธรรมเช่น ความรำคาญจากเสียงเห่าของสุนัข ความเมื่อนายต่อการที่ต้องดูแลเอาใจใส่สุนัข เป็นต้น
- คนรอบข้าง** หมายถึงบุคคลที่มีการปลูกบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยที่มีอาณาบริเวณติดกับบ้านหรือสถานที่เลี้ยงสุนัขบางแก้วของคนเลี้ยงในแต่ละกรณีศึกษา ซึ่งสุนัขบางแก้วสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ชื่อ – นามสกุล : รัตนะ บัวสนธ์

วัน / เดือน / ปีเกิด : 17 พฤษภาคม 2503

สถานที่เกิด : พิษณุโลก

#### การศึกษา

2527 : กศ.บ. (การแนะแนว) ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

2531 : ศษ.บ. (จิตวิทยาการศึกษา) สงขลานครินทร์ ปัตตานี

2535 : กศ.ต. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

#### สาขาวิชาที่ชำนาญ

1. วิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
2. ประเมินโครงการทางการศึกษา และสังคม
3. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
4. สถิติสำหรับการวิจัย

ประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งช่วงปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

#### 1. ด้านวิชาการ

- 1.1 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2522 – 2530
- 1.2 ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาของวิชาการ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2536
- 1.3 นักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ช่วงปี พ.ศ. 2536 – 2537
- 1.4 อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ช่วงปี พ.ศ. 2542
- 1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงปี 2542 – 2545
- 1.6 รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา ช่วงปี 2456 - ปัจจุบัน

